

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 (ระยะครึ่งแผน พ.ศ.2550-2552) มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อทราบผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ ตามเป้าหมาย แนวทางและ ตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนฯ ในระยะครึ่งแผน พ.ศ.2550-2552

(2) เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านคนพิการใน พ.ศ.2552 และ (3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559

ปี 2553 ประเทศไทย มีคนพิการ ประมาณ 1.9 ล้านคน แต่มีคนพิการจดทะเบียนทั้งสิ้น เพียง 857,204 คน (วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552) และมีคนพิการได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำนวน 223,211 คน (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553) การดำเนินงานสู่เป้าหมายให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิต อิสระและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้โดยปราศจากอุปสรรคนั้น จำเป็นที่รัฐและทุกภาคส่วนใน สังคมจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันและประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่ จะต้องมีการ กส.ไกและการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง จริงจัง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550- 2554 (ระยะครึ่งแผน พ.ศ.2550-2552) และประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านคนพิการใน พ.ศ.2552 ครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการทางวิชาการที่มีความสำคัญยิ่งและจำเป็นต้องมีการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษา พบว่าในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดความตระหนักและการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทุกภาคส่วนและทุกระดับมีผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นกับคนพิการและองค์กรคนพิการอย่างชัดเจน แม้เป้าหมายที่จะเห็นคนพิการมี คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิและมีส่วนร่วมอาจยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่คาดหวังของคนพิการ และองค์กรคนพิการ แต่ก็มีความแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การศึกษานี้สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร ข้อมูล กำลังกาย กำลังใจอย่างดียิ่ง จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จากผู้ ประสานงานและอาสาสมัครที่ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ที่สำคัญคือ ผู้ให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร อบจ. เทศบาล อบต.) องค์กร/สมาคม /ชมรมคนพิการและคนพิการทุก

ประเภท คณะผู้วิจัยขอบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย	รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชติยา กรรณสูต
หัวหน้าโครงการวิจัย	อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
นักวิจัย	อาจารย์นวลไข วัฒนกุล
	อาจารย์น้ำผึ้ง มีสีล
	อาจารย์ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตน์กิจ
ผู้ช่วยนักวิจัย	นางสาวชญญาลักษณ์ โคนกระโทก

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553